



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที 14 เดือนเมษายน พ.ศ.2552 หน้า 25

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เลือกหนังสือให้ลูก ฝึกอ่านคิดเขียนเรียนรู้



"วัยเด็กเป็นวัยแห่งการเรียนรู้และพ่อแม่เป็นผู้มีอิทธิพลกับลูกมากที่สุด ความรักลูกจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีในการสร้างลูกรัก ให้เป็นนักอ่านได้" คำของ รศ.ดร. ดนุชา คุณพนิชกิจ รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนการเปิดการสัมมนา เรื่อง "สร้างลูกรักให้เป็นนักอ่าน...คิด เขียนและเรียนรู้" ที่จัดขึ้นเพื่อเผยเคล็ดลับและแนวทางในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับลูกน้อย โดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป หรือ "พี่ปอง" กรรมการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก กล่าวว่า หนังสือมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆ ในทุกด้านทั้งด้านสติปัญญา ภาษา สังคม โดยเฉพาะเมื่อพ่อแม่โอบกอดลูกพร้อมกับอ่านหนังสือให้ลูกฟัง ความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูกจะเกิดขึ้นล้วนเป็นการปูพื้นฐานทางอารมณ์และจิตใจที่มั่นคงให้กับลูก ส่วนเคล็ดลับง่ายๆ สำหรับพ่อแม่เป็นคัมภีร์ในการ "สร้างลูกรักให้เป็นนักอ่าน...คิด เขียน และเรียนรู้" ด้วยกฎเหล็ก "ต้อง 11-7 อ่ะ"

เริ่มจาก "ต้อง 11" ประกอบด้วย 1.ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี 2.ต้องมีมุมหนังสือในบ้าน 3.ต้องเลือกสรรหนังสือสมวัย 4.ต้องใส่ใจชวนไปอ่าน 5.ต้องชื่นชมกันและกันเสมอ 6.ต้องนำเสนออย่างมีความสุข 7.ต้องหากิจกรรมสนุกๆมาประกอบ 8.ต้องขบถอดยอดความคิด 9.ต้องไม่คิดถึงวัย 10.ต้องใช้เวลาพอดี 11.ต้องมีระเบียบชีวิต ส่วน "7 อ่ะ" ประกอบด้วย 1.อย่ายึดเยียด 2.อย่าหวังสูง 3.อย่ากังวล 4.อย่าจ้องสอน 5.อย่าถามมาก 6.อย่าขัดคอ 7.อย่าเบื่อหน่าย



เมื่อรู้เคล็ดลับของการสร้างลูกรักให้เป็นนักอ่านแล้ว เครื่องมือสำคัญคือ "หนังสือ" ที่มีส่วนช่วยเหลือหลอมเด็กให้รู้จักคิดโดยเรียนรู้ผ่านนิทานสอนใจ เพื่อต่อยอดความคิด นำไปพัฒนาสมองและเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กได้

รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ หรือ "ปากุล" ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาพร้อมกับผลงานล่าสุด เรื่อง "จะไปไหนจ๊ะ แม่ไก่กะลูกไก่ สนุกนับ สนุกแม่แม่กับลูก" กล่าวว่า "เด็กรุ่นใหม่เป็นเด็กที่มีสมาธิสั้น เพราะปัจจุบันบางครอบครัวเลี้ยงลูกด้วยสื่อโทรทัศน์ ขาดการปลูกฝังในเรื่องของการเล่นนิทานและการอ่านหนังสือให้เด็กๆ ฟัง บ่อยๆ นั้นช่วยให้เด็กๆ มีนิสัยรักการอ่าน มีสมาธิ มีสติ มีปัญญา อยากให้พ่อแม่ ครู ช่วยกันพัฒนาเด็กๆ ด้วยการเล่านิทานและอ่านหนังสือให้ฟังมากขึ้น"

เรื่องศักดิ์ กล่าวเสริมว่า "อยากให้เด็กเป็นอย่างไรก็เลือกหนังสือแบบนั้นให้กับเด็ก อยากให้เด็กมีน้ำใจควรเป็นต้นแบบที่ดี เรากำลังสร้างโลกด้วยการพัฒนาเด็กๆ ซึ่งทางเลือกทางสังคมพ่อแม่ ลูกมีความสุขร่วมกันกับหนังสือเล่มนี้ ไม่ว่าจะเป็นการนำหนังสือไปสู่เด็กหรือนำเด็กไปสู่หนังสือก็ตาม เรื่องราวของชีวิตก็มาจากหนังสือ เมื่อใดเปิดอ่านก็ได้ความรู้เมื่อนั้น เด็กจะได้ไปไกลก็ต่อเมื่อเปิดอ่านหนังสือเท่านั้น อย่าหาเหตุว่า หนังสือราคาแพง ไม่มีเงินซื้อหนังสือให้ลูก ขณะที่คุณพ่อตัดผมบ่อยและคุณแม่เองมีลิปติกสีมากมายที่ใช้ยังไม่หมด แต่กลับประหยัดเงินซื้อหนังสือให้กับลูก

พ่อแม่ในปัจจุบันเอาแต่เรื่องตัวเองเป็นตัวตั้ง มองเรื่องของเด็กเป็นเรื่องเล็กๆ แต่มันไม่ได้เล็กอย่างที่คิด เมล็ดพันธุ์เล็กๆ ที่เราหยดลงไปนั้นพร้อมเติบโตได้ทุกเรื่อง อย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว เพราะลูกก็จะทำตามต้นแบบนั้น พ่อแม่ต้องบ่มเพาะลูกตั้งแต่อยู่ในท้อง อารมณ์ของพ่อแม่เป็นตัวกำหนดว่าวันนี้บ้านจะเย็นหรือร้อน และเพื่อบ่มนิสัยลูก หนังสือทำให้ชีวิตเด็กเย็นขึ้นขณะที่คอมพิวเตอร์ที่พ่อแม่ซื้อให้มัน ทำให้ชีวิตเด็กร้อน เพราะลงทุนเรื่องสิ่งของนอกร่างกายมากกว่าเรื่องของเด็กๆ การลงทุนเรื่องของเด็กๆ จะคุ้มค่าจริงๆ เพียงเสียเงินเล็กๆ น้อยๆ ซื้อหนังสือให้กับลูกบ้าง เพื่อต่อยอดทางปัญญา และหนังสือก็ไม่มีเวลา ไม่มีขอบเขตในการอ่าน"